



ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด จำนวน ๑ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ดังกล่าวจะทำการขาย โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ซึ่ง โรงพยาบาลปราสาทขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้อง หรือร้องขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมหรือแก้ไขเพื่อให้ผลดังกล่าวมีสภาพดีขึ้นกว่าสภาพที่ปรากฏได้

๒. การขายพัสดุดังกล่าว จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อผู้ขายแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป

๓. ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองแล้ว พร้อมเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการประมูล โดยหลักประกันดังกล่าว โรงพยาบาลปราสาท จะคืนให้ผู้ประมูลไม่ได้เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล และได้ทราบผลผู้ประมูลแล้ว

๔. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าพัสดุ ณ วันทันที หรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. และต้องแจ้งให้โรงพยาบาลปราสาททราบก่อน จึงจะนำพัสดุ ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บพัสดุ หากไม่นำเงินมาชำระตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิและจะยึดเงินมัดจำตกเป็นของทางราชการ โดยผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการจะนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่ หากราคาการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าราคาที่ยขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ประมูลที่ผิดนัดชำระเงินจะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินส่วนที่ขาด และค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดครั้งใหม่โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร (Cashier's Cheque) หรือเช็คของธนาคารที่ธนาคารรับรองแล้ว (Certified Cheque) ก็ได้ โดยโรงพยาบาลปราสาทจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๖. โรงพยาบาลปราสาท ทรงสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนั้นเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเสนอราคาให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและพิจารณาสภาพพัสดุฯ ที่จะขาย พร้อมทั้งขอรับประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๕ ๑๒๙๕ ต่อ ๗๐๖๗ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารนั่งกลาง โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์ และลงทะเบียนเข้าร่วมสู้ราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มประมูลราคา ด้วยปากเปล่าตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยถือเอาเวลาตามนาฬิกาของโรงพยาบาลปราสาท เป็นเกณฑ์

๘. โรงพยาบาลปราสาท จะทำการส่งมอบหรือโอนให้กับผู้ชนะการประมูล ต่เมื่อได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการแก้ไขถือโอนทะเบียน รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือในการอื่น (ถ้ามี) ด้วยทั้งสิ้น

๙. ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุ ที่ประมูลได้ออกจากโรงพยาบาลปราสาท ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลปราสาทมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการขนย้าย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดโรงพยาบาลปราสาทมีสิทธิริบเงินค่าพัสดุฯ นั้นได้ทันที

๑๐. เมื่อผู้ชนะประมูล ได้รับมอบรถยนต์คันดังกล่าวจากโรงพยาบาลปราสาท ถือว่ารถยนต์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น แม้ว่าผู้ขายยังไม่นำเอกสารการโอนรถยนต์ไปดำเนินการในการโอนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกไว้เรียบร้อยก็ตาม โรงพยาบาลปราสาทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ผู้ที่ทำการขนย้ายพัสดุฯ จะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงเอกฉันท์ และให้ถือคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นที่ยุติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวชูหงส์ มุทรทศนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

บัญชีแนบท้ายประกาศ,  
รายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด,เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  
จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด /

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (คัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๑	นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน(รย.๑) ยี่ห้อ MITSUBISHIแบบ สีเทา เลข ตัวรถJMYLRH๗๖ W๑Z๐๐๑๕๖ เลขเครื่องยนต์ ๔G๙๓-MM๒๑๖๔ เลขทะเบียน กค ๑๖๒๖	๑	๘๐,๐๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดหมื่นบาทถ้วน),		๘๐,๐๐๐	

หมายเหตุ คณะกรรมการประเมินราคากลาง กำหนดให้ราคาต่อหน่วยดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นสู่ราคาโดยราคาประเมินนี้ ได้รับความเห็นชอบ  
และอนุมัติให้จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)